

จดหมายข่าว : NEWSLATTER



องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

ฉบับที่ 3/2567

ประจำเดือน มีนาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นำโดย นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ผู้นำหมู่บ้านในตำบลลุดน้ำใส 14 หมู่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอจตุรัส ประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 โดยมี นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจตุรัส เป็นประธานเปิด สำหรับการจัดกิจกรรมในปี นี้ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจตุรัส ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพละนาามัย ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 11 หน่วยงาน สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ





เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 05.30 น. นำโดย นางปรีญา โพธิ์ชัย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนในตำบลกุดน้ำใส กลุ่มสตรีตำบลกุดน้ำใส เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลองค์ประจำอำเภอจตุรัส และพิธีถวายช้าง ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรัส (สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อเจ้าพ่อพญาแล องค์ประจำอำเภอจตุรัส) เพื่อให้ชาวอำเภอจตุรัสทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสักการะ เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนคุณงามความดีในวีรกรรมของเจ้าพ่อพญาแล โดยได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้บังเกิดแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม อำเภอจตุรัส จึงขอเรียนเชิญท่าน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเปิดงานและถวายช้าง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอจตุรัส ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรัส





เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นำโดยนางปรีชา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร รอง ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน ตำบลกุดน้ำใส อำเภोजัตตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนตำบลลูกน้ำใส จัดพิธีมอบใบวุฒิบัตร และเครื่องหมายให้กับสมาชิก อปพร. ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดสูง 34 ฟุต โดยมีนางปรีญา โพธิ์ชัย นายกองคํการบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส และนายฉัตรฉาย โพธิ์ชัย กำนันตำบลลูกน้ำใส เป็นประธานในพิธี และมอบใบวุฒิบัตรและเครื่องหมายให้กับสมาชิก อปพร. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส ตำบลลูกน้ำใส อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นำโดยนางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี (วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567) เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ



เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นำโดยนางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดโครงการอบรม และพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรม ประจำปี 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดยนางปรีญา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส ร่วมเปิดกิจกรรมการจัดงาน MOI Waste Bank Week มหาไถไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส ตำบลลูกน้ำใส อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปถมวัย ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส ได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส และพิธีมอบวุฒิบัตร โดยมีนางปรีญา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2567 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ





เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. นำโดย นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ผู้นำหมู่บ้าน ในเขตตำบลกุดน้ำใส ได้เข้าร่วมเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง บึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิกสภาภาคไทยในพื้นที่และภาคเอกชน ต่างๆ โดยกำหนดเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงบึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 มีนาคม 2567



เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง นำทีมโดย นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2





เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.นำโดย นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รองปลัด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 14 หมู่บ้านในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ท่านใดที่มาไม่ทันสามารถมารับวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (ให้นำกระติกน้ำ หรือที่เก็บความเย็นใส่น้ำแข็งมาด้วย)

